

Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024: Công nghệ số đem đến cho báo chí nhiều cơ hội phát triển bền vững

03:24 16/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn báo chí toàn quốc. Đây là lần đầu tiên một diễn đàn nghiệp vụ chuyên sâu, chất lượng cao, được tổ chức trong Hội Báo toàn quốc.



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí tham dự diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2024

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cơ quan báo chí dự phiên toàn thể diễn đàn hội báo toàn quốc 2024.

Diễn đàn gồm 10 phiên thảo luận về các chủ đề trọng yếu, có tính cấp bách của nền Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số như: nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; xây dựng môi trường văn hóa báo chí; báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại AI; phát thanh năng động trong môi trường số; đa dạng hóa nguồn thu các cơ quan báo chí; vấn đề bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số... Với sự tham gia của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dặn kinh nghiệm trong nước cùng các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín, Diễn đàn có tầm ảnh hưởng mạnh, tác động đa chiều đến các cơ quan báo chí, các nhà báo, hội viên trong cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đem đến cho báo chí nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi báo chí phải có sự đổi mới mạnh mẽ. Trước những vấn đề quan trọng từ thực tiễn đặt ra, diễn đàn được tổ chức với mong muốn là nơi trao đổi nghiệp vụ chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao, đề cập đến vấn đề đổi mới từ phương thức chỉ đạo, lãnh đạo, tư duy quản lý đến thực tiễn hoạt động báo chí.

Nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới báo chí trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông, tạo ra sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này. Báo chí muốn phát triển thì cần không gian mới, cần lực lượng, nguồn lực, yếu tố sản xuất mới, động lực mới. Không gian mới là không gian số. Lực lượng sản xuất mới là công nghệ số. Nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số. Yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số. Động lực mới là đổi mới sáng tạo số. Bởi vậy, đầu tư vào công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số sẽ là đầu tư vì tương lai của báo chí.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, những khó khăn và những vấn đề của báo chí gần đây không làm giảm đi vai trò của báo chí, mà nói lên báo chí cần phải đổi mới, không thay đổi sẽ bị thay thế. Công nghệ số, internet và truyền thông xã hội là những cú huých mạnh mẽ để đổi mới báo chí. Sự đổi mới này sẽ làm tăng lên vai trò và sự đóng góp của báo chí cách mạng vào sự nghiệp xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Báo chí muốn đổi mới phải tìm về và giữ vững những giá trị cốt lõi, sứ mệnh ban đầu của báo chí cách mạng; công cụ để thực hiện sự sáng tạo chủ yếu là công nghệ số.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có hoạt động báo chí diễn ra sôi động nhất

cả nước. Từ góc độ địa phương, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thời gian qua, sự đóng góp của lực lượng báo chí đối với sự phát triển của thành phố là rất lớn. Đặc biệt, trong những năm gần đây, báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng của các cấp chính quyền thành phố, cũng như những phản biện của người dân, doanh nghiệp để chính quyền kịp thời có những quyết sách phù hợp.

Với những sự nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thành phố đã đặt ra nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kỳ vọng phải đạt được trong năm 2024. Thành phố mong muốn báo chí quan tâm đóng góp để cùng thành phố thực hiện thành công các mục tiêu đề ra; đồng thời, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn báo chí cùng chung tay trong những hoạt động kỷ niệm lớn này, không chỉ ở góc độ tuyên truyền, lan tỏa thông tin mà có thể tham gia trực tiếp, sâu hơn vào các hoạt động thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/dien-dan-bao-chi-toan-quoc-2024-cong-nghe-so-dem-den-cho-bao-chi-nhieu-co-hoi-phat-trien-ben-vung>